



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศยม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศยม ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้น และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครตามที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครของผู้สมัคร ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศยม จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ มีทั้งหมด จำนวน ๓ คน ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๑

นายสมจิตร ธรรมิภักดิ์

๐๒

นายนรินทร์ ประดับเพชร

๐๓

นายศรารุณี ประทุมไช

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศยม ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรฯ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ รายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภายในวันปิดรับสมัครไว้แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศยม ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และ

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุศยม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายปิติกร แผลงศาสตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุศยม